

ข่าวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร  
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้บังคับมานานแล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ทำการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันสมควรให้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน การควบคุมการขอทานและแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทำการขอทาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งสมควรกำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย ความอ่อนต้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น จึงมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น

ห้ามบุคคลใดทำการขอทาน

การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขอทาน

(๑) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใด

(๒) การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้

การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรียไ้ไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

๕ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ

การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรียกรไ้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียไร้ ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

“ผู้แสดงความสามารถ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดงความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ หรือความสามารถเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด ซึ่งทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน

ผู้ใดประสงค์จะมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้ยื่นคำขอมมีบัตรต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

การยื่นคำขอมมีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

(ข) สูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่าเจ็ดปี

(ค) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด

(๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

(๓) หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ เช่น หนังสือรับรองการอบรม ประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่ได้รับจากการแสดงความสามารถ หรือสิ่งอื่นใด

ในกรณีไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการออกบัตร

เมื่อได้รับบัตรประจำตัวแล้ว หากผู้แสดงความสามารถประสงค์จะแสดงความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

๕ กันยายน ๒๕๖๐

ข่าวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

เรื่อง ระวังโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ผู้ใดทำการขอทาน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. กรณีผู้ทำการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ต่อมาผู้ทำการขอทานผู้นั้นไม่ยอมรับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓. ผู้ใดกระทำความผิดด้วยประการใด อันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้ทำการขอทานออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือเชื่อว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๔. ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทำการขอทานโดยการใช้ จ้างวาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือกระทำความผิดวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นทำการขอทาน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นการกระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้เจ็บป่วย ร่วมกันกระทำหรือกระทำกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทำโดยนำผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร กระทำโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้ทำการขอทาน กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลหรือให้คำปรึกษาต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้เจ็บป่วย ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทำการขอทาน ถ้าการกระทำความผิดนั้น เป็นการกระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้เจ็บป่วย ร่วมกันกระทำหรือกระทำกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระทำโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้ทำการขอทาน จะไม่ใช้บังคับกับการกระทำระหว่างบุพการีและผู้สืบสันดาน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

๕ กันยายน ๒๕๖๐